

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Theo khảo sát của Bộ CHQS tỉnh, toàn tỉnh hiện có 10.327 đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Phần đầu đến hết quý III/2018, Bộ CHQS tỉnh sẽ giải quyết cơ bản chế độ cho các đối tượng đủ điều kiện còn lại.

Đại úy Đào Văn Luật, Trợ lý Chính sách Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đến hết tháng 3/2018, Bộ CHQS tỉnh cùng các huyện, thành phố đã xét duyệt, trao trợ cấp cho 4.908 đối tượng với số tiền trên 13,4 tỷ đồng, đạt 47,5%. Trong đó, có hơn 1.000 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai thực hiện tích cực. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng quy trình, đối tượng, chế độ theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số địa phương chưa thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời, việc phối hợp, tổ chức kiểm tra, nắm tình hình và đề xuất phương án tập trung giải quyết các vướng mắc chưa kịp thời. Ngoài ra, việc xác định các đợt tham gia dân công hỏa tuyến và xét duyệt số lượng đối tượng này chưa cụ thể, chặt chẽ, vẫn còn nhầm lẫn trong việc xác định đối tượng. Cụ thể là nhầm với đối tượng tham gia lao động ở các hợp tác xã được trả công điểm... Bên cạnh đó, quá trình hướng dẫn đối tượng kê khai xác lập hồ sơ chưa cụ thể, tỉ mỉ. Nhiều đối tượng từ trần, già yếu nên việc kê khai không đủ nội dung, còn sai sót dẫn đến việc xét duyệt hồ sơ ở cơ sở phải hoãn thiện và loại trả nhiều...



Chỉ trả chế độ cho dân công hỏa tuyến huyện Đông Hưng.

Để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, xét duyệt hồ sơ, theo đồng chí Trợ lý Chính sách Bộ CHQS tỉnh: Đối tượng kê khai chứng minh đủ 3 điều kiện để xác định là dân công hỏa tuyến, hoặc tổ tư vấn các cấp đã xác định rõ thời gian huy động tham gia thì giải quyết trước. Tiến hành đăng ký, rà soát, quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học, bảo đảm thuận tiện cho việc thẩm định, xét duyệt và tra cứu, tránh trường hợp hưởng chế độ trùng. Các địa phương phải thông báo, niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hưởng tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và cơ quan quân sự cấp huyện. Cùng với đó là thực hiện đầy đủ quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tổ chức, thực hiện

chế độ, chính sách; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến nay, có 2/8 huyện, thành phố cơ bản giải quyết xong các chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ là huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình. Toàn tỉnh còn 5.419 đối tượng chưa được giải quyết, trong đó có 3.415 hồ sơ đang xét duyệt ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Riêng Bộ CHQS tỉnh đang xét duyệt trên 1.000 hồ sơ để chuyển Quân khu 3. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49 của

tỉnh khẳng định: Phải tiếp tục nêu cao vai trò của cơ quan quân sự cấp huyện trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là tổ tư vấn, hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong ở cơ sở trong việc xác định số đợt, số người trong từng đợt, thời gian được huy động tham gia dân công hỏa tuyến. Đối với đối tượng đủ điều kiện, tổ chức chi trả chế độ kịp thời, chu đáo, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương. Cơ quan quân sự cấp huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

TẮT ĐẠT

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA Tổ chức tốt mô hình bán trú

Với gần 20 năm triển khai thực hiện mô hình bán trú, Trường Tiểu học Đông Hòa (thành phố Thái Bình) luôn được các bậc phụ huynh tin tưởng, đánh giá cao, minh chứng cho thành công đó là có trên 90% học sinh ăn bán trú, dù là xa ngoại thành, người dân chủ yếu làm nghề nông. Chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Đông Hòa vào đúng giờ chia bữa ăn trưa cho học sinh. Bước xuống khu nhà ăn, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không gian thoáng mát, rộng rãi, những dãy ghế, bàn ăn vừa tầm ngồi với học sinh tiểu học được bày ra tinh tươm. Khi những cặp lồng cơm nóng hổi bao gồm cơm trắng, giò, đậu sốt cà chua, canh dưa được các cô cấp dưỡng nhanh tay chuẩn bị khi giờ học sắp kết thúc. Với 8 cấp dưỡng phục vụ 690 học sinh ăn bán trú nên cô nào cũng tất bật với công việc hàng ngày của mình. Cô giáo Phạm Thị Lạng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hòa cho biết: Trong những năm đầu khi mới thực hiện triển khai, nhà trường gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, số lượng ăn, nghỉ bán trú ngày càng tăng. Nhà trường đã cố gắng khắc phục với mong muốn các em có được những bữa ăn ngon, nghỉ ngơi tốt bảo đảm cho sức khỏe, học tập có chất lượng. Đến nay, nhà trường đã tạo được niềm tin để học sinh có điều kiện học tập tốt, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo

tiền đề để nâng cao chất lượng dạy - học, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Năm học 2017 - 2018, Trường có 19 lớp, với 740 học sinh, trong đó 690 em ăn bán trú. Để thực hiện tốt mô hình, ngay từ đầu năm học nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu các cơ sở cung cấp thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phân công cho bộ phận y tế, thanh tra nhân dân, công đoàn và Ban giám hiệu kiểm tra việc tiếp phẩm, chế biến thực phẩm. Đối với rau xanh, nhà trường hợp đồng 4 người cấp chuẩn tại nhà bếp là người địa phương trồng rau sạch tại nhà. Đối với gà, sau khi mua tại các trang trại, tổ chức nuôi 7 ngày trước khi chế biến. Các cơ sở cung cấp thực phẩm đều là những cơ sở có uy tín, chất lượng ngay tại địa phương nên các phụ huynh rất yên tâm. Thực đơn đa dạng, tăng cường nhiều loại thực phẩm trên bữa ăn cho học sinh bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ chất dinh dưỡng. Thức ăn luôn nóng, phù hợp với khẩu vị của học sinh. Cô Đỗ Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1, chia sẻ: Ưu điểm của việc ở bán trú là các em học sinh có thêm điều kiện nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý, an toàn và có nề nếp. Lớp tôi có 44 học sinh, 100% các em ăn bán trú. Việc chăm các con ăn bán trú rất vất vả, nhất là các

Chị Phạm Thị Xuyên, bếp trưởng, Trường Tiểu học Đông Hòa



Để tổ chức bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, chúng tôi lựa chọn những cơ sở cung cấp có uy tín, địa chỉ rõ ràng. Hàng ngày, khi tiếp nhận thực phẩm, chúng tôi đều ghi sổ cụ thể, chi tiết. 18 năm làm bếp ăn của Trường, chúng tôi chưa để xảy ra trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Chị Hà Thị Hương, phụ huynh học sinh



Nhà tôi cách trường 10m nên tôi thường xuyên vào thăm các con ăn. Cơm ngon, nóng, thức ăn đa dạng, đổi món thường xuyên lại đúng sở thích nên các cháu ăn rất ngon miệng. Thực phẩm đều là các cơ sở uy tín, nổi tiếng của địa phương nên tôi rất yên tâm khi cho con ăn tại Trường.

Em Nguyễn Việt Anh, học sinh lớp 5A1



Từ năm học lớp 1 đến nay, em đều ăn bán trú tại trường. Ở đây, các cô chăm sóc chúng em rất chu đáo, tận tình. Các món ăn rất ngon, vừa miệng. Sau giờ ăn, chúng em còn được vui chơi, thư giãn như đọc truyện, chơi các trò chơi dân gian. Học bán trú, em cảm nhận bạn bè gần gũi và thân thiết hơn. Với em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

cháu lớp 1, nhiều cháu lười ăn, ăn chậm nên tôi thường xuyên phải thi đố, nhện để các con ăn hết khẩu phần ăn. Nhiều cháu còn phải dứt từng thìa. Vất vả là vậy, nhưng nhờ các buổi ở bán

trú chúng tôi có thêm điều kiện quan tâm và nắm bắt năng lực, sở thích học tập các em, hỗ trợ tích cực hơn trong quá trình học tập.

MINH NGUYỄN



Học sinh hào hứng với bữa ăn trưa tại trường.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Thêm trường hợp được tuyển thẳng vào đại học

Thông tư số 17/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/4 bổ sung thêm đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường đại học.

Theo đó, người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải.

Nếu các thí sinh này không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải theo quy định của từng trường.

Các khu chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ

Nghị định số 23/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4, quy định việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc áp dụng với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư.

Nghị định này cũng quy định, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp: động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do biến cố chính trị, an ninh gây ra; tài sản mua bảo hiểm bị sét đánh trực tiếp; cháy, nổ do cố ý gây ra...

(Theo vnexpress.net)



Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Thái Bình

Tôi và gia đình phát hiện năng khiếu nghệ thuật của cháu Vinh từ năm cháu tập nói. Đây là hạt giống tốt, cần được ươm mầm trên mảnh đất "màu mỡ" thì sẽ phát huy hết tài năng. Rất mong các cấp, các ngành chức năng quan tâm, đầu tư để cháu có môi trường phát triển năng khiếu nghệ thuật truyền thống của dân tộc.



Cô giáo Trần Thị Ninh Nhâm, chủ nhiệm lớp 3A1, Trường Tiểu học Trần Lãm

Ở lớp Vinh là học sinh ngoan, học giỏi, năng động, sống tình cảm và rất đa tài. Việc một học sinh lớp 3 như Vinh có năng khiếu về loại hình nghệ thuật của dân tộc, nhất là chèo, nghệ thuật truyền thống của địa phương là điều đáng mừng và tự hào.



Em Đặng Xuân Trúc Lam, lớp 3A2, Trường Tiểu học Trần Lãm

Em và bạn Vinh tham gia trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Em thấy bạn Vinh hát rất hay, học giỏi, lại vui tính, dí dỏm, thường kể chuyện vui cho chúng em nghe. Tại các cuộc thi văn nghệ do trường, thành phố, tỉnh tổ chức, các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ đều có mặt cổ vũ để bạn Vinh tự tin biểu diễn.

LÊ QUANG VINH

Đặng quang cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố và chị đều làm trong Nhà hát Chèo Thái Bình, cái chất dân gian đã ngấm sâu vào trong máu Lê Quang Vinh từ khi còn trong bụng mẹ. Tại cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ II, Lê Quang Vinh đã xuất sắc vượt qua hơn 200 thí sinh để giành giải quán quân. Quang Vinh hiện đang học lớp 3A1 Trường Tiểu học Trần Lãm (thành phố Thái Bình) là một cậu bé thông minh, lanh lợi, hồn nhiên và đa tài. Những ai mới gặp cậu bé lần đầu hẳn sẽ bị cuốn hút bởi nét duyên trong em - nét duyên ngầm và duyên nghệ. Không chỉ có đam mê ca hát mà ở trường Quang Vinh còn học rất

giỏi, nhất là môn Đạo đức, Toán, Anh văn. Trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp không thể thiếu sự góp mặt của Quang Vinh. Dù mới 9 tuổi nhưng Vinh hát và diễn chèo rất chuẩn như là bản năng sẵn có, không phải tập luyện nhiều. Chỉ cần nhạc nổi lên là em lại chìm vào thế giới nghệ thuật của mình. Đường như tất cả có được là do cậu bé đã ngấm tiếng chèo từ khi còn trong bào thai và lớn lên bên cánh gà sân khấu chèo của bố và chị gái từ nhỏ. Nghe Quang Vinh hát, có thể thấy được cả một chiều sâu truyền thống văn hóa, cảm được cái mộc mạc, giản dị của đất, trời, cả cái chân chất và da diết tình người trong mỗi bài hát. Vinh chia sẻ: Các làn điệu chèo con nghe trên tivi,



Lê Quang Vinh tập hát cùng bố.

mạng internet rồi tự nhiên thuộc dù chưa biết hết tên. Sau đó được bố sửa cách bùng bùng nhủ chữ là con có thể tự tin đứng trên sân khấu. Anh Lê Đình Khoa, bố Lê Quang Vinh cho

biết: Năm lên 2 tuổi, Vinh đã bộc lộ năng khiếu yêu thích hát chèo. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn, giúp con phát huy năng khiếu của mình tốt nhất. Cháu thích nghe và học hát những

loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, dân ca, chầu văn, xẩm nhưng đặc biệt đam mê chèo. Chia sẻ về định hướng tương lai cho Quang Vinh, bố em hoàn toàn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện cho em phát triển nghệ thuật. Tuy nhiên, việc học tập vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Quang Vinh khi đang còn ở lứa tuổi học trò.

Lê Quang Vinh sinh ra dưỡng như là để dành cho nghệ thuật, trở thành người của công chúng. Thành công từ cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ II sẽ giúp cho tài năng của em tiếp tục được tỏa sáng. Và với Vinh dang quang từ cuộc thi sẽ là động lực để em tiếp tục cống hiến và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

ĐỨC DŨNG